

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกต ดังนี้

- ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”) ในระหว่างปี 2561 โดยกลุ่มบริษัทได้ทำการ วัตถุประสงค์สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเสร็จสิ้นแล้วในเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ซื้อ

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 ก) เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

### **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ สำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา**

บัญชีรายได้ของกลุ่มบริษัทเป็นบัญชีที่มีสาระสำคัญที่สุดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บัญชีรายได้ของกลุ่มบริษัท จากการให้บริการสื่อโฆษณาซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมหลายพื้นที่ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับ ลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ เกี่ยวกับความเหมาะสมของมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขต การทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบ รายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย

(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### **การรวมธุรกิจ**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทีสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการ พัฒนา สมาชิกวงบีเอ็นเค48 และบริษัท ดิจิทัล แพลคตอรี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ ณ วันที่ซื้อกิจการ กลุ่มบริษัทได้รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมนี่ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ จากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยรวมและฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว ทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจโดยการ

- ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ รวมถึงสอบถามกับฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อดังกล่าวเพื่อประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
- ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื่อประเมินว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้และไม่รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
- ประเมินการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่ระบุในเอกสารการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติที่สำคัญต่าง ๆ ที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
- สอบทานองค์ประกอบของข้อมูลในแบบจำลอง ทดสอบข้อสมมติที่สำคัญกับข้อมูลในอดีตของกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น เปรียบเทียบอัตราคิดลดกับต้นทุนทางการเงินของกิจการและของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้บริหาร
- พิจารณาความสมเหตุสมผลสนับสนุนค่าความนิยมที่กลุ่มบริษัทบันทึกไว้โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบในการกำหนดราคาซื้อขาย (Pricing Model) ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิมีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

เดิมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
		(ปรับปรุงใหม่)			
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	2,360,140,293	440,458,189	2,044,302,884	100,786,788
เงินลงทุนชั่วคราว		12,360,954	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	1,559,841,860	1,332,472,475	1,463,996,282	1,182,759,298
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายภายใน 1 ปี	9	429,563,639	633,654,402	325,834,126	547,795,473
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	69,792,370	1,050,000	23,500,000	165,045,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		13,000,000	3,000,000	-	-
สินค้าคงเหลือ		13,255,582	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		63,544,682	79,040,013	36,006,517	55,826,336
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>4,521,499,380</b>	<b>2,489,675,079</b>	<b>3,893,639,809</b>	<b>2,052,212,895</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	18	11,234,805	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	792,375,187	470,328,893
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	14,750,648	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	117,600,578	370,181,191	-	262,214,267
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		8,399,726	-	-	-
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	14	2,424,899,511	2,237,680,997	2,043,646,392	1,899,831,593
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	562,121,661	541,249,635	156,624,154	99,267,788
ค่าความนิยม	10	51,386,938	49,491,459	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25	11,829,317	10,492,749	8,639,018	8,340,843
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายมากกว่า 1 ปี	9	96,530,662	96,350,483	44,689,479	37,851,741
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	159,194,584	133,278,812	114,064,646	112,327,333
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>3,457,948,430</b>	<b>3,438,725,326</b>	<b>3,160,038,876</b>	<b>2,890,162,458</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>7,979,447,810</b>	<b>5,928,400,405</b>	<b>7,053,678,685</b>	<b>4,942,375,353</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
		(ปรับปรุงใหม่)			
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	739,262,671	974,615,337	1,057,838,593	1,198,455,858
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	19,928,229	2,006,643	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		3,379,113	2,029,709	950,984	912,461
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		45,946,049	54,438,042	13,537,588	4,515,782
รายได้รับล่วงหน้า		74,014,634	203,423,602	34,531,066	28,109,339
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		111,065,284	104,677,304	77,520,418	69,597,132
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		23,857,286	27,657,196	13,317,278	15,736,474
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,017,453,266</b>	<b>1,368,847,833</b>	<b>1,197,695,927</b>	<b>1,317,327,046</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	5,449,145	6,266,705	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		2,302,262	5,678,421	1,936,885	2,887,869
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		9,360,040	8,355,603	8,946,923	8,355,603
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	46,731,921	55,776,009	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,180,705	-	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>72,024,073</b>	<b>76,076,738</b>	<b>10,883,808</b>	<b>11,243,472</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,089,477,339</b>	<b>1,444,924,571</b>	<b>1,208,579,735</b>	<b>1,328,570,518</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
	(ปรับปรุงใหม่)				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญ 4,588,489,574 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท	19	458,848,957	458,848,957	458,848,957	458,848,957
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (2561: หุ้นสามัญ 3,529,607,365 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)	19	388,256,810	352,960,737	388,256,810	352,960,737
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	19	4,515,746,984	2,293,363,147	4,515,746,984	2,293,363,147
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		29,220,274	29,220,274	29,220,274	29,220,274
<b>กำไรสะสม</b>					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	45,884,896	45,884,896	45,884,896	45,884,896
ยังไม่ได้จัดสรร		1,397,935,193	1,328,107,028	865,989,986	892,375,781
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(1,679,696)	293,955	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		6,375,364,461	4,049,830,037	5,845,098,950	3,613,804,835
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		514,606,010	433,645,797	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>6,889,970,471</b>	<b>4,483,475,834</b>	<b>5,845,098,950</b>	<b>3,613,804,835</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>7,979,447,810</b>	<b>5,928,400,405</b>	<b>7,053,678,685</b>	<b>4,942,375,353</b>
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2561	
<b>กำไรขาดทุน:</b>					
<b>รายได้</b>					
รายได้จากการขายและให้บริการ	21	4,861,009,600	4,011,686,607	3,820,651,213	3,309,170,847
เงินปันผลรับ	10	-	-	72,999,035	-
รายได้อื่น		58,488,486	27,572,020	52,933,166	29,256,865
<b>รวมรายได้</b>		<b>4,919,498,086</b>	<b>4,039,258,627</b>	<b>3,946,583,414</b>	<b>3,338,427,712</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
ต้นทุนการขายและให้บริการ		3,173,133,968	2,643,314,248	2,633,464,686	2,329,033,995
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่าย และให้บริการ		323,369,541	243,472,174	289,178,431	225,372,805
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		365,040,406	279,118,251	229,009,533	199,924,740
ขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุน	10	-	-	28,516,207	28,516,207
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>3,861,543,915</b>	<b>3,165,904,673</b>	<b>3,180,168,857</b>	<b>2,782,847,747</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า</b>					
<b>และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>					
		1,057,954,171	873,353,954	766,414,557	555,579,965
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12	(449,152)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	(1,801,371)	4,009,670	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>1,055,703,648</b>	<b>877,363,624</b>	<b>766,414,557</b>	<b>555,579,965</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(1,477,211)	(1,404,637)	(140,791)	(14,933)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>1,054,226,437</b>	<b>875,958,987</b>	<b>766,273,766</b>	<b>555,565,032</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(197,398,307)	(157,903,521)	(119,293,040)	(91,180,602)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>856,828,130</b>	<b>718,055,466</b>	<b>646,980,726</b>	<b>464,384,430</b>
<b>กำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น:</b>					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ					
		(3,955,574)	(667,402)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันกัน					
- สุทธิภาษีเงินได้	25	1,141,446	-	1,141,446	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<b>(2,814,128)</b>	<b>(667,402)</b>	<b>1,141,446</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>854,014,002</b>	<b>717,388,064</b>	<b>648,122,172</b>	<b>464,384,430</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	743,194,686	636,360,490	646,980,726	464,384,430
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	113,633,444	81,694,976		
	<u>856,828,130</u>	<u>718,055,466</u>		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	742,362,481	636,028,549	648,122,172	464,384,430
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	111,651,521	81,359,515		
	<u>854,014,002</u>	<u>717,388,064</u>		
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	26			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>0.196</u>	<u>0.180</u>	<u>0.170</u>	<u>0.132</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	1,054,226,437	875,958,987	766,273,766	555,565,032
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	623,170,685	512,063,810	432,823,154	370,613,652
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	8,460,490	1,987,863	8,460,490	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	7,651,457	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,336,858)	(407,446)	(2,302,755)	(435,731)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	44,950	-	44,950	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	28,516,207	28,516,207
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,400,082	1,860,082	2,018,127	1,860,082
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,599,207	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	449,152	-	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,801,371	(4,009,670)	-	-
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ	(1,936,817)	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	(72,999,035)	-
ดอกเบี้ยรับ	(29,257,020)	(2,746,923)	(30,472,311)	(5,417,120)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,477,211	1,404,637	140,791	14,933
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,673,750,347	1,386,111,340	1,132,503,384	950,717,055
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(188,926,774)	(288,711,572)	(291,975,775)	(313,212,329)
สินค้าคงเหลือ	(20,907,039)	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	242,568,494	(68,962,583)	234,755,433	(18,528,148)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(8,369,231)	(14,566,967)	(8,575,051)	(9,439,977)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(41,991,301)	120,139,150	85,643,594	248,979,034
รายได้รับล่วงหน้า	(136,415,054)	114,767,013	6,421,727	5,179,454
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,529,840)	63,875,545	5,504,090	28,457,889
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(566,000)	(384,000)	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,516,613,602	1,312,267,926	1,164,277,402	892,152,978
จ่ายดอกเบี้ย	(1,912,273)	(1,671,803)	(281,583)	(16,449)
จ่ายภาษีเงินได้	(221,266,846)	(135,582,586)	(110,854,769)	(86,321,092)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,293,434,483</b>	<b>1,175,013,537</b>	<b>1,053,141,050</b>	<b>805,815,437</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2561
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น	(11,034,805)	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(350,000)	300,000	141,545,000	(92,942,359)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(10,000,000)	(3,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	(359,000,000)	-
เงินสดรับจากการลงทุนของบริษัทย่อย	-	-	8,437,500	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	1,500,000	-	1,500,000
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 10)	(114,828,425)	17,196,015	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า	(15,199,800)	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม	(18,034,231)	(330,000,345)	-	(262,214,267)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	269,240,000	-	269,240,000	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(523,143,897)	(696,432,078)	(443,911,023)	(595,721,167)
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	(340,894,493)	(42,870,950)	(337,897,968)	(40,251,375)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(100,614,485)	(86,317,173)	(84,265,696)	(44,403,185)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	8,793,753	1,375,659	8,177,042	1,111,148
ดอกเบี้ยรับ	28,645,556	2,823,452	32,750,611	4,335,512
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	72,999,035	-
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(12,360,954)	138,709,057	-	138,709,057
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(839,781,781)</b>	<b>(996,716,363)</b>	<b>(691,925,499)</b>	<b>(889,876,636)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(14,938,775)	(13,436,698)	-	-
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,026,755)	(1,030,726)	(912,461)	(152,262)
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	2,258,948,710	-	2,258,948,710	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน	(1,268,800)	-	(1,268,800)	-
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	600,000	13,550,000	-	-
เงินสดจ่ายค่าหุ้นสามัญลดทุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(10,312,500)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	(674,466,904)	(158,816,845)	(674,466,904)	(158,818,683)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(86,550,000)	(19,000,000)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>1,469,984,976</b>	<b>(178,734,269)</b>	<b>1,582,300,545</b>	<b>(158,970,945)</b>
<b>ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง</b>	<b>(3,955,574)</b>	<b>(667,402)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>1,919,682,104</b>	<b>(1,104,497)</b>	<b>1,943,516,096</b>	<b>(243,032,144)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	440,458,189	441,562,686	100,786,788	343,818,932
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>2,360,140,293</b>	<b>440,458,189</b>	<b>2,044,302,884</b>	<b>100,786,788</b>
<b>ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด</b>				
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	4,438,465	-	3,874,683
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	117,064,549	340,894,493	111,736,836	337,897,968
รับชำระค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์	-	44,068,194	-	-
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน	-	41,125,000	-	-
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน	6,800,000	-	-	-
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	7,025,733	-	7,025,733	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม											
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	สำรองส่วนทุน จากการจ่ายโดย ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุนจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทย่อย	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ		
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		ผลต่างจากการแปลงค่า	งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ				
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	352,960,737	2,293,363,147	29,220,274	35,350,000	861,113,765	-	(298,623)	(298,623)	3,571,709,300	66,541,029	3,638,250,329	
กำไรสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	636,360,490	-	-	-	636,360,490	81,694,976	718,055,466	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	-	-	(331,940)	(331,940)	(331,940)	(335,462)	(667,402)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	-	636,360,490	-	(331,940)	(331,940)	636,028,550	81,359,514	717,388,064	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(158,832,331)	-	-	-	(158,832,331)	-	(158,832,331)	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	10,534,896	(10,534,896)	-	-	-	-	-	-	
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,169,772	304,169,772	
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,000,000)	(19,000,000)	
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	924,518	-	924,518	924,518	575,482	1,500,000	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<u>352,960,737</u>	<u>2,293,363,147</u>	<u>29,220,274</u>	<u>45,884,896</u>	<u>1,328,107,028</u>	<u>924,518</u>	<u>(630,563)</u>	<u>293,955</u>	<u>4,049,830,037</u>	<u>433,645,797</u>	<u>4,483,475,834</u>	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ตามที่รายงานไว้เดิม</b>	352,960,737	2,293,363,147	29,220,274	45,884,896	1,334,524,613	924,518	(630,563)	293,955	4,056,247,622	288,628,171	4,344,875,793	
รายการปรับปรุงมูลค่าสุทธิรวมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	-	-	-	-	(6,417,585)	-	-	-	(6,417,585)	145,017,626	138,600,041	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง</b>	<u>352,960,737</u>	<u>2,293,363,147</u>	<u>29,220,274</u>	<u>45,884,896</u>	<u>1,328,107,028</u>	<u>924,518</u>	<u>(630,563)</u>	<u>293,955</u>	<u>4,049,830,037</u>	<u>433,645,797</u>	<u>4,483,475,834</u>	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	743,194,686	-	-	-	743,194,686	113,633,444	856,828,130	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,141,446	-	(1,973,651)	(1,973,651)	(832,205)	(1,981,923)	(2,814,128)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	744,336,132	-	(1,973,651)	(1,973,651)	742,362,481	111,651,521	854,014,002	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)	35,296,073	2,222,383,837	-	-	-	-	-	-	2,257,679,910	-	2,257,679,910	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(674,507,967)	-	-	-	(674,507,967)	-	(674,507,967)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการซื้อและ การลดทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,858,692	55,858,692	
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,550,000)	(86,550,000)	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	<u>388,256,810</u>	<u>4,515,746,984</u>	<u>29,220,274</u>	<u>45,884,896</u>	<u>1,397,935,193</u>	<u>924,518</u>	<u>(2,604,214)</u>	<u>(1,679,696)</u>	<u>6,375,364,461</u>	<u>514,606,010</u>	<u>6,889,970,471</u>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	สำรองส่วนทุน จากการจ่ายโดย ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		
				จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	352,960,737	2,293,363,147	29,220,274	35,350,000	597,358,578	3,308,252,736
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	464,384,430	464,384,430
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	464,384,430	464,384,430
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(158,832,331)	(158,832,331)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)	-	-	-	10,534,896	(10,534,896)	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>352,960,737</b>	<b>2,293,363,147</b>	<b>29,220,274</b>	<b>45,884,896</b>	<b>892,375,781</b>	<b>3,613,804,835</b>
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</b>	352,960,737	2,293,363,147	29,220,274	45,884,896	892,375,781	3,613,804,835
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	646,980,726	646,980,726
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,141,446	1,141,446
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	648,122,172	648,122,172
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)	35,296,073	2,222,383,837	-	-	-	2,257,679,910
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	-	(674,507,967)	(674,507,967)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</b>	<b>388,256,810</b>	<b>4,515,746,984</b>	<b>29,220,274</b>	<b>45,884,896</b>	<b>865,989,986</b>	<b>5,845,098,950</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักในการรับจ้างทำสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณาและให้เช่าเวลาในการโฆษณา บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 298/64-65 ถนนพินธุ โลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัทแพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ
<b>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>				
บริษัท เวิร์ชอายน์ จำกัด	การรับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา	ไทย	100	100
บริษัท แอ๊ด คิวซีน จำกัด	การรับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา	ไทย	100	100
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด	การรับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่าพื้นที่โฆษณา	ไทย	100	100

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
ดิสเพลย์ จำกัด	พื้นที่โฆษณา			
บริษัท โกลิ่ง ออนไลน์ จำกัด	สร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	ไทย	70	70
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (บริษัทฯมีอำนาจควบคุม)	เป็นตัวแทนโฆษณาประเภทดิจิทัล	ไทย	45	45
บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัล	ไทย	80	-
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)</b>				
บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด	ออกแบบ ผลิตหรือเป็นตัวแทนสื่อ โฆษณาสินค้าทุกประเภท	ไทย	100	100
บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด	การรับจ้างทำสื่อโฆษณา	ไทย	100	100
บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด	ออกแบบ ผลิตหรือเป็นตัวแทนสื่อ โฆษณาสินค้าทุกประเภท	ไทย	100	100
บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	การรับจ้างทำสื่อโฆษณา	ไทย	85	85
บริษัท ทุ่งา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน	ไทย	100	100
บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด	เป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการ สิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากบริษัทใน เครือ	ไทย	100	100
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด (เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)	ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน	ไทย	50	50
บริษัท แพลน บี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี	ให้บริการสื่อโฆษณา	มาเลเซีย	90	90
บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด (เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)	ให้บริการสื่อโฆษณา	ลาว	50	50
บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด (เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)	ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน	ไทย	50	50
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการ พัฒนาสมาชิกวง บีเอ็นเค48	ไทย	35	35

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
(เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”) (เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)				
บริษัท ไชน์ เวิร์ด มีเดีย จำกัด (เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)	ให้บริการสื่อโฆษณาในท่าอากาศยาน	ไทย	50	-
บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี จำกัด (เอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุม)	ให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์	ไทย	50	-
บริษัท สเปซ มิวเดีย จำกัด (มหาชน)	ให้บริการพื้นที่โฆษณา และผลิตสื่อ โฆษณา	ไทย	70	-
บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัล	ไทย	75	-
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด</b> (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”)				
บริษัท แพลตฟอร์ม มักกะสัน จำกัด	บริหารจัดการศิลปิน	ไทย	70	-
บริษัท มอร์ แคน ไอ แคน เซย์ จำกัด	บริหารจัดการศิลปิน	ไทย	65	-
บริษัท ครีเมอर्स โซไซตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการศิลปิน	ไทย	59	-
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท สเปซ มิวเดีย จำกัด (มหาชน)</b>				
บริษัท สเปซ เอสเตท จำกัด	ผลิตและให้บริการเช่าป้าย	ไทย	100	-

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) ในระหว่างปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ลงทุน	บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณา ภายนอกที่อยู่อาศัย ประเภทดิจิทัล	80	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทฯ ลงทุนใน หุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	8,000
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)	บริษัท ไซน์ เวอร์ค มีเดีย จำกัด (“ไซน์เวิร์ค”)	ให้บริการสื่อโฆษณา ในท่าอากาศยาน	50	ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำนวน 10,000 หุ้น และได้รับโอนหุ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ซื้อ) โดยเอ็มเอสดีมีอำนาจควบคุมใน ไซน์เวิร์ค	1,000
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด	บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี จำกัด (“ดิจิทัล แฟคตอรี”)	ให้บริการสื่อโฆษณา ออนไลน์	50	ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 หุ้น และได้รับโอนหุ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ซื้อ) โดยเอ็มเอสดีมีอำนาจ ควบคุมในดิจิทัล แฟคตอรี	5,000
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ให้บริการพื้นที่โฆษณา และผลิตสื่อโฆษณา	70	ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำนวน 126,000,000 หุ้น และได้รับโอนหุ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (วันที่ซื้อ)	160,776

บริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด	บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัล	75	ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้รับโอนหุ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (วันที่ซื้อ)	18,000
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอแอม”) (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”)	บริษัท แพลตฟอรม์ มักกะสัน จำกัด	บริหารจัดการศิลปิน	70	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยไอแอมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จำนวน 14,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	1,400
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท มอร์ แคน ไอ แคน เซย์ จำกัด	บริหารจัดการศิลปิน	65	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยไอแอมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท	1,300
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท ดริมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการศิลปิน	59	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำนวน 59,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไอแอมยังมีได้ชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าว	5,900
บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“สแพลช มีเดีย”)	บริษัท สแพลช เอสเตท จำกัด	ผลิตและให้บริการเช่าป้าย	100	เป็นบริษัทย่อยของสแพลช มีเดีย	-

- จ) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ฉ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ช) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ซ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอแอม”) (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”) มีการร่วมการทำงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน (Joint operation) กับผู้ร่วมดำเนินงานอื่น (Other joint operators) โดยไอแอมรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินการเงินรวม รายละเอียดของการร่วมการทำงานดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ส่วนได้เสีย	
			ในการดำเนินงานร่วมกัน	
			2562	2561
			ร้อยละ	ร้อยละ
กิจการร่วมค้า ต่อม โอ้เปิ้ลฟิล์ม	ผลิตภาพยนตร์	ไทย	33.33	-

2.4 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของงบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ

และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์  
ในแต่ละขั้นตอน

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการ

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

**ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี  
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี  
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง  
หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย  
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับ  
ผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
หลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ  
มาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ  
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจาก  
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ  
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิด  
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง  
การแสดงผลการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงาน



ทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะนำมาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่า การนำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,488 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 3,595 ล้านบาท) และหนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,488 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ประมาณ 3,595 ล้านบาท)

## **4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

### **4.1 การรับรู้รายได้**

#### **รายได้จากการขาย**

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วกล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

#### **รายได้จากการให้บริการ**

ก) รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณาและรายได้จากการให้เช่าเวลาในการโฆษณารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ข) รายได้ค่าบริหารสิทธิ รับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการโดยวิธีเส้นตรง

ค) รายได้ค่าบริหารศิลปิน รายได้จากการบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบบริการแล้ว

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

#### **ดอกเบี้ยรับ**

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### **เงินปันผลรับ**

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

### **4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### **4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### **4.4 สินค้าคงเหลือ**

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน

### **4.5 เงินลงทุน**

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

### **4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.7 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	-	5, 10	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	5	ปี
ยานพาหนะ	-	5	ปี
อุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-	5 - 8	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อยค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

##### อายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 - 10 ปี

สิทธิการเช่า	2.3 - 10 ปี
สิทธิใบอนุญาต	6 - 8.2 ปี
ลิขสิทธิ์	7 ปี

#### 4.9 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการค้ายค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการค้ายค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการค้ายค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการค้ายค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการค้ายค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการค้ายค่าได้ในอนาคต

#### 4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.12 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปีกลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายโดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

*ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย  
เมื่อเกิดรายการ

## **ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน**

### **โครงการสมทบเงิน**

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบริษัทเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

### **โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน**

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### **4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์**

การที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โอนตราสารทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งพนักงาน ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการโอนตราสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาโอนของตราสารทุน ณ วันโอนเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### **4.16 ประมาณการหนี้สิน**

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### **4.17 ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

**ภาษีเงินได้ปัจจุบัน**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

#### **ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี**

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### **4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม**

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน ในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม



ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันนี้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

**การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง**

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง ดังนี้

บริษัท	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
	2562 ร้อยละ	2561 ร้อยละ
<b>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>		
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด	45	45
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด</b>		
บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด	50	50
บริษัท ปัญญาทิพย์ แพลน บี มีเดีย ลาว จำกัด	50	50
บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด	50	50
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”)	35	35
บริษัท ไชน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด	50	-
บริษัท ดิจิทัล แพลตฟอร์ม จำกัด	50	-

ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สำคัญของ บริษัทดังกล่าวได้ จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว

### ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

## 6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2561	2562	2561	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา	-	-	773.6	774.2	ตามสัญญา
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา	18.4	99.3	18.4	99.3	ตามสัญญา
ค่าเช่าพื้นที่	19.6	15.4	7.8	7.8	ตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย	3.2	34.7	-	-	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าสิทธิ	63.6	37.5	-	-	ตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>เงินประกันการเช่าพื้นที่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	2,127	2,127
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	1,363	1,363	350	350
กรรมกร	403	403	403	403
รวมเงินประกันการเช่าพื้นที่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,766	1,766	2,880	2,880
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	90,396	86,259
บริษัทร่วม	300	1,997	300	1,997
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	2,143	20,282	-	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,443	22,279	90,696	88,256
<b>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,020	16,061
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	18,600	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,600	-	1,020	16,061
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	568,326	476,422
การร่วมค้า	305	-	305	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	70,731	104,267	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)	1,859	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	72,895	104,267	568,631	476,422

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อบริษัทย่อย	เพิ่มขึ้น ลดลง		
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
บริษัท 2000 พับลิชชิง แอนคี่ มีเดีย จำกัด (บริษัทร่วม)	1,050	-	-	(150)	900
บริษัท ลูคเกอร์ มีเดีย จำกัด (มีกรรมกร่วมกัน)	-	68,392	-	-	68,392
บริษัท โรส อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (มีกรรมกร่วมกัน)	-	-	26,800	(26,800)	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)	-	-	13,600	(13,100)	500
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>1,050</b>	<b>68,392</b>	<b>40,400</b>	<b>(40,050)</b>	<b>69,792</b>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ในระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด	142,045	274,700	(416,745)	-
บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด	23,000	-	(9,500)	13,500
บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด	-	10,000	-	10,000
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>165,045</b>	<b>284,700</b>	<b>(426,245)</b>	<b>23,500</b>

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

#### **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	37.5	38.5	32.0	34.9

ผลประโยชน์ระยะยาว	0.7	0.5	0.7	0.5
รวม	38.2	39.0	32.7	35.4

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	180	123	-	-
เงินฝากธนาคาร	2,359,960	440,335	2,044,303	100,787
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,360,140	440,458	2,044,303	100,787

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี)

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>อายุหนี้ค้างชำระ</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,073	240	15,198	23,037
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	803	-	25,913	37,119
3 - 6 เดือน	267	-	17,382	3,684
6 - 12 เดือน	-	15,242	1,070	9,512
มากกว่า 12 เดือน	-	4,997	12,887	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,143	20,479	72,450	73,352
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>อายุหนี้ค้างชำระ</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,001,865	1,015,388	961,346	866,984
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	83,559	98,854	65,380	75,186
3 - 6 เดือน	15,311	6,590	9,993	5,297
6 - 12 เดือน	1,166	4,426	656	2,982
มากกว่า 12 เดือน	29,502	5,170	26,750	4,958
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,131,403	1,130,428	1,064,125	955,407

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(9,822)	(168)	(8,628)	(168)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	1,121,581	1,130,260	1,055,497	955,239
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	300	1,800	14,046	14,904
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	421,549	174,654	314,408	133,201
ลูกหนี้ค่าหุ้น	6,800	-	-	-
ลูกหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,200	-
ลูกหนี้อื่น- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,002	4,077	779	41
อื่นๆ	6,054	5,178	2,616	6,022
รวมลูกหนี้อื่น	440,705	185,709	336,049	154,168
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,587)	(3,976)	-	-
รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ	436,118	181,733	336,049	154,168
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,559,842	1,332,472	1,463,996	1,182,759

## 9. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาจ่ายล่วงหน้า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	16,061
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	333,629	571,253	271,463	500,041
อื่น ๆ				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,600	-	1,020	-
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	173,866	158,751	98,040	69,545
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	526,095	730,004	370,523	585,647
หัก: ส่วนที่ตัดจ่ายภายใน 1 ปี	(429,564)	(633,654)	(325,834)	(547,795)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายมากกว่า 1 ปี	96,531	96,350	44,689	37,852

## 10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี		(หน่วย: พันบาท)	
					ตามวิธีราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท เวิร์ชอายน์ จำกัด	126,000	126,000	100	100	400,000	400,000	59,999	-
บริษัท แอด ลูชั่น จำกัด	10,000	10,000	100	100	65,800	65,800	13,000	-
บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด								
คิสเพลย์ จำกัด	570,000	219,000	100	100	638,000	287,000	-	-
บริษัท โกลิง ออนไลน์ จำกัด	5,000	5,000	70	70	3,500	3,500	-	-
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด	1,250	20,000	45	45	562	9,000	-	-
บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด	10,000	-	80	-	8,000	-	-	-
รวม					1,115,862	765,300	72,999	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(323,487)	(294,971)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					792,375	470,329		



ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยแห่งใหม่

บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด	ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอก ที่อยู่อาศัยประเภทคิวิล	80	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทฯ ลงทุนใน หุ้นสามัญของบริษัทย่อยจำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท	8,000

การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)	การรับจ้างทำสื่อโฆษณาและให้เช่า พื้นที่โฆษณา	100	เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 219 ล้านบาทเป็นทุน จดทะเบียน 570 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทจำนวน 3,510,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เอ็มเอสดีได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง พาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงทุน เพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วน การถือหุ้นเดิม	351,000

การลงทุนของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด (“เอสอาร์พีบี”)	เป็นตัวแทนโฆษณาประเภทดิจิทัล	45	ลงทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 20 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เอสอาร์พีบี ได้จดทะเบียนการลงทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ต่อมาลงทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 1.3 ล้านบาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 37,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เอสอาร์พีบี ได้จดทะเบียนการลงทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวไม่ได้ทำให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด	8,438

ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทได้วิเคราะห์รายการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และเห็นว่า การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการรวมธุรกิจ (Business combinations)

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจ मेंท์ จำกัด (“ไอแอม”) (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”)		บริษัท ดิจิทัล แพลตฟอร์ม จำกัด	
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	108,321	108,321	15,246	15,246
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	188,128	188,128	14,646	14,646
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,733	9,733	1,490	1,490
อุปกรณ์	319	319	381	381
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	301,800	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(168,504)	(168,504)	(24,335)	(24,335)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(60,360)	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(126)	(126)	(1,218)	(1,218)
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	379,311	137,871	6,210	6,210
สัดส่วนการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี				
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ร้อยละ)	65		50	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ				
ควบคุมของบริษัทย่อย	(246,552)		(3,105)	
สัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)	35		50	
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วน				
การถือหุ้น	132,759		3,105	
บวก: ค่าความนิยม	49,491		1,895	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	182,250		5,000	
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ				
บริษัทย่อย			(15,246)	
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย			(10,246)	

กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของไอแอมตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยจำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	<u>จำนวนเงิน</u>
ประมาณการผลแตกต่างระหว่างต้นทุนการซื้อเงินลงทุน	
ในบริษัทย่อยกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อลดลง	(133,995)
ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น	49,491
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	278,880
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(55,776)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	(145,018)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯลดลง	6,418

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลทำให้ต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 5 ล้านบาท

ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทได้วิเคราะห์รายการซื้อกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ และเห็นว่า การซื้อเงินลงทุนดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการซื้อสินทรัพย์สุทธิ (Asset acquisition)

	(หน่วย: พันบาท)		
	บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด	บริษัท สเพลซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,005	24,233	29,463
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	18	24,080	747
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	68,392	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,497	17,626	3,563
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	8,525	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	47,748	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	18,787	1,388
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(514)	(4,920)	(8,169)
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	(32,042)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	(3,588)	(414)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(8,778)	-
<b>สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย</b>	<b>2,006</b>	<b>160,063</b>	<b>26,578</b>
สัดส่วนการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ร้อยละ)	50	30	25
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1,003)	(48,019)	(6,645)
สัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัท (ร้อยละ)	50	70	75
<b>สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น</b>	<b>1,003</b>	<b>112,044</b>	<b>19,933</b>
บวก: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สิทธิการเช่า) (หมายเหตุ 15)	-	48,732	-
หัก: กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	(3)	-	(1,933)
<b>เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย</b>	<b>1,000</b>	<b>160,776</b>	<b>18,000</b>
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย	(1,005)	(24,233)	(29,463)
<b>เงินสดจ่าย (รับ) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย</b>	<b>(5)</b>	<b>136,543</b>	<b>(11,463)</b>

## 10.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทย่อยสะสม		กำไรหรือขาดทุนที่แบ่ง ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ในระหว่างปี		เงินปันผลจ่ายให้กับ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุมในระหว่างปี	
	2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)	2562	2561	2562	2561
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”)	65	65	307,545	291,800	108,810	108,593	69,550	9,750

## 11. การร่วมการงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอแอม”) (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”) ได้มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนกับ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท มาดามกัสก้า จำกัด จัดตั้งการร่วมการงาน ใช้ชื่อว่า “กิจการร่วมค้า ด้อมโอ้เปิ้ลฟิล์ม” ซึ่งเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีทุนทั้งหมด 16 ล้านบาท โดยไอแอมร่วมลงทุนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของทุนที่จัดตั้ง)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะของกลุ่มบริษัทและส่วนของการร่วมการงานประเภทการดำเนินงานร่วมกัน แสดงรวมในงบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			
	เฉพาะกลุ่มบริษัท	การร่วมการงาน	ตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงินรวม
<b>สรุปรายการฐานะการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,359,782	358	-	2,360,140
สินค้าคงเหลือ	10,706	2,550	-	13,256
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	63,344	201	-	63,545
ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและ อุปกรณ์	2,424,580	320	-	2,424,900
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	741,263	-	(2,000)	739,263
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23,828	29	-	23,857

ในระหว่างปี การร่วมการงานข้างต้นยังไม่มีผลประกอบการ

## 12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย			
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561	2562	2561		
<b>การร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</b>										
บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด	จัดหา,นำเข้า,จัดจำหน่าย สินค้าประเภทกีฬาและ แฟชั่น	ไทย	37.00	-	12,950	-	12,798	-		
บริษัท แอทมอส แอป พารล จำกัด	จัดหา,นำเข้า,จัดจำหน่าย สินค้าประเภทกีฬาและ แฟชั่น	ไทย	45.00	-	2,250	-	1,953	-		
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า							15,200	-	14,751	-

### 12.1 ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินลงทุนในการร่วมค้ามีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ลงทุน	การร่วมค้า	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด		จำนวนเงิน (พันบาท)
บริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”)	บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด (“แอทมอส สปอร์ต แล็บ”)	37.00	ลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้าจำนวน 18,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ต่อมาแอทมอส สปอร์ต แล็บ ได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง พาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จาก เดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้เอ็มเอสดีได้ ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ การร่วมค้าในสัดส่วนการถือหุ้นเดิม	12,950	
บริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด	บริษัท แอทมอส แอปพารล จำกัด	45.00	ลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า จำนวน 22,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเอ็มเอสดีได้ชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562	2,250	

## 12.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม	
	ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	
	2562	2561
บริษัท แอทมอส สปอร์ต แล็บ จำกัด	(152)	-
บริษัท แอทมอส แอพพาวเรล จำกัด	(297)	-
รวม	(449)	-

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากการร่วมค้า

## 13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	งบการเงินรวม				มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		2562	2561
			2562	2561	2562	2561	2562	2561
<u>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>								
บริษัท แวงคอก เมโทรเน็ตเวิร์คส์ จำกัด	บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน	ไทย	-	19.48	-	262,214	-	268,813
<u>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</u>								
บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์มีเดีย จำกัด	จำหน่ายสื่อ แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	ไทย	35.00	35.00	3,500	3,500	3,847	4,274
Sanctuary Billboards Sdn. Bnd.	การรับจ้างทำสื่อโฆษณา	มาเลเซีย	40.00	40.00	85,917	85,917	98,031	97,578
บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์โฆษณา, รับผิดชอบเว็บไซต์ต่าง ๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท	ไทย	49.99	49.99	3,575	3,250	-	(484)
BL Falcon Pte. Ltd.	ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัล	สิงคโปร์	30.00	-	17,550	-	15,723	-
รวม					110,542	354,881	117,601	370,181



หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน  
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

(3,575) -  
106,967 354,881

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			สัดส่วนเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน	
			2562 (ร้อยละ)	2561 (ร้อยละ)	2562	2561
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด	บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายใน สถานีและขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน	ไทย	-	19.48	-	262,214
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม					-	262,214

### 13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

บริษัทผู้ลงทุน	บริษัทร่วม	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (พันบาท)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ("บีเอ็มเอ็น")	-	บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทร่วมเพิ่มเติม จำนวน 132,561 หุ้น ซึ่งทำให้สัดส่วน การลงทุนในปีเอ็มเอ็นเปลี่ยนแปลงจาก ร้อยละ 19.48 เป็นร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน 7 ล้านบาท และได้รับโอน หุ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ต่อมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 (วันที่ขาย) บริษัทฯจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ของบีเอ็มเอ็นให้กับบริษัททางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,080,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯมี ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในปีเอ็มเอ็นดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวน 6.6 ล้านบาท	269,240
บริษัท มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด ("เอ็มเอสดี")	BL Falcon Pte. Ltd. ("Falcon")	30	ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วม จำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยเอ็มเอสดีได้รับโอน หุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 (วันที่ซื้อ)	17,550
บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ไอแอม") (เดิมชื่อ "บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด")	บริษัท บีเอ็นเค โปรดักชั่น จำกัด ("บีเอ็นเคพี")	-	ไอแอมชำระค่าหุ้นครั้งที่ 2 เพิ่มเติมร้อยละ 4.6 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนจำนวน 69,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวม เป็นเงิน 0.3 ล้านบาท ต่อมาบีเอ็นเคพีได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	(3,575)

บริษัทผู้ลงทุน	บริษัทร่วม	สัดส่วน เงินลงทุน (ร้อยละ)	รายละเอียด	จำนวนเงิน (พันบาท)
			เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 และปัจจุบัน อยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี	

### 13.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

บริษัทร่วม	งบการเงินรวม (หน่วย: พันบาท)	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม	
	2562	2561
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด	-	6,599
บริษัท 2000 พับลิชซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด	(427)	1,985
Sanctuary Billboards Sdn. Bnd.	453	(840)
บริษัท บีเอ็นเค โปรดัคชั่น จำกัด	-	(3,734)
BL Falcon Pte. Ltd.	(1,827)	-
รวม	(1,801)	4,010

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

### 13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ ได้แก่ Sanctuary Billboards Sdn. Bnd. มีดังนี้

	สรุปรายการฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	90.4	82.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	24.8	33.6
หนี้สินหมุนเวียน	(51.5)	(55.1)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(4.3)	-
สินทรัพย์สุทธิ	59.4	60.8
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	40.0	40.0
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ	23.8	24.3
การตีราคาสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็น มูลค่ายุติธรรม	30.0	29.1
ค่าความนิยม	44.2	44.2
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย	98.0	97.6

(หน่วย: ล้านบาท)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	<u>2562</u>	<u>2561</u>
รายได้	47.6	64.0
กำไร	7.6	14.5

14. ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	งานระหว่างก่อสร้าง	
1 มกราคม 2561	-	32,127	57,537	28,608	2,719,038	282,875	3,120,185
ซื้อเพิ่ม	-	383	11,824	11,336	13,290	1,005,131	1,041,964
เพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้น	-	-	-	-	44,068	-	44,068
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	-	-	319	-	-	-	319
จำหน่าย	-	(300)	(348)	-	(7,187)	-	(7,835)
ตัดจำหน่าย	-	-	(580)	-	-	-	(580)
โอนออกไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	(200)	(200)
โอนเข้า (โอนออก)	-	4,375	4,114	-	942,130	(950,619)	-
31 ธันวาคม 2561	-	36,585	72,866	39,944	3,711,339	337,187	4,197,921
ซื้อเพิ่ม	-	16,042	29,190	1,164	23,755	570,058	640,209
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	12,000	-	519	-	27,438	8,172	48,129
จำหน่าย	-	-	(3,296)	(3,531)	(9,555)	(5,088)	(21,470)
ตัดจำหน่าย	-	-	(364)	-	(6,473)	-	(6,837)
โอนเข้า (โอนออก)	-	7,758	18,308	-	612,520	(638,586)	-
31 ธันวาคม 2562	12,000	60,385	117,223	37,577	4,359,024	271,743	4,857,952

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์โฆษณา และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
1 มกราคม 2561	-	18,374	32,515	15,771	1,481,009	-	1,547,669
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,183	10,171	4,217	395,132	-	413,703
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(300)	(291)	-	(6,331)	-	(6,922)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(524)	-	-	-	(524)
31 ธันวาคม 2561	-	22,257	41,871	19,988	1,869,810	-	1,953,926
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,027	15,632	5,492	465,466	-	493,617
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(880)	(3,531)	(9,602)	-	(14,013)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(319)	-	(6,473)	-	(6,792)
31 ธันวาคม 2562	-	29,284	56,304	21,949	2,319,201	-	2,426,738
<b>ค่าเพื่อการด้อยค่า</b>							
1 มกราคม 2561	-	-	-	-	6,314	-	6,314
31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	6,314	-	6,314
31 ธันวาคม 2562	-	-	-	-	6,314	-	6,314
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
31 ธันวาคม 2561	-	14,328	30,995	19,956	1,835,215	337,187	2,237,681
31 ธันวาคม 2562	12,000	31,101	60,919	15,628	2,033,509	271,743	2,424,900
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2561 (395 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							413,703
2562 (475 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							493,617

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์โฆษณา และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>						
1 มกราคม 2561	31,594	47,161	20,395	2,300,813	234,238	2,634,201
ซื้อเพิ่ม	69	8,419	7,338	184	921,484	937,494
จำหน่าย	(300)	(348)	-	(6,819)	-	(7,467)
ตัดจำหน่าย	-	(579)	-	-	-	(579)
โอนเข้า (โอนออก)	4,375	4,050	-	865,296	(873,721)	-
31 ธันวาคม 2561	35,738	58,703	27,733	3,159,474	282,001	3,563,649
ซื้อเพิ่ม	743	18,504	-	22,626	513,774	555,647
จำหน่าย	-	(875)	(3,531)	(825)	(5,088)	(10,319)
ตัดจำหน่าย	-	(364)	-	(6,473)	-	(6,837)
โอนเข้า (โอนออก)	7,169	18,094	-	580,448	(605,711)	-
31 ธันวาคม 2562	43,650	94,062	24,202	3,755,250	184,976	4,102,140
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
1 มกราคม 2561	18,293	27,716	14,034	1,265,061	-	1,325,104
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,070	7,985	1,997	325,719	-	339,771
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(300)	(292)	-	(6,256)	-	(6,848)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(524)	-	-	-	(524)
31 ธันวาคม 2561	22,063	34,885	16,031	1,584,524	-	1,657,503
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,965	12,415	2,908	385,626	-	405,914
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(875)	(3,531)	(39)	-	(4,445)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(319)	-	(6,473)	-	(6,792)
31 ธันวาคม 2562	27,028	46,106	15,408	1,963,638	-	2,052,180

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)					รวม
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อุปกรณ์โฆษณา และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>						
1 มกราคม 2561	-	-	-	6,314	-	6,314
31 ธันวาคม 2561	-	-	-	6,314	-	6,314
31 ธันวาคม 2562	-	-	-	6,314	-	6,314
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2561	13,675	23,818	11,702	1,568,636	282,001	1,899,832
31 ธันวาคม 2562	16,622	47,956	8,794	1,785,298	184,976	2,043,646
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2561 (326 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการขายและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						339,771
2562 (392 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนบริการและให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						405,914

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของอุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท (2561: 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 6 ล้านบาท และ 2561: 7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,287 ล้านบาท (2561: 976 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,020 ล้านบาท และ 2561: 730 ล้านบาท)

## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	สิทธิ	โปรแกรม		ลิขสิทธิ์	รวม
	ใบอนุญาต	คอมพิวเตอร์	สิทธิการเช่า		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:					
ราคาทุน	797,439	96,448	361,581	7,155	1,262,623
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(320,492)	(15,305)	(238,665)	(499)	(574,961)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(125,460)	(80)	-	-	(125,540)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	351,487	81,063	122,916	6,656	562,122

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	สิทธิใบอนุญาต	โปรแกรม		รวม
		คอมพิวเตอร์	สิทธิการเช่า	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:				
ราคาทุน	446,907	41,111	322,506	810,524
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(207,190)	(6,927)	(208,497)	(422,614)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(125,460)	(80)	-	(125,540)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิตามที่รายงานไว้เดิม	114,257	34,104	114,009	262,370
บวก มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ระบุได้ที่มาจาก การซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	301,800	-	-	301,800
หัก ค่าตัดจำหน่าย	(22,920)	-	-	(22,920)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิหลังปรับปรุง	393,137	34,104	114,009	541,250



(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิการเช่า	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:			
ราคาทุน	80,088	298,400	378,488
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(12,157)	(209,627)	(221,784)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(80)	-	(80)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	67,851	88,773	156,624
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:			
ราคาทุน	34,001	260,221	294,222
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,746)	(189,128)	(194,874)
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่า	(80)	-	(80)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	28,175	71,093	99,268

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)			
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	541,250	256,078	99,268	85,708
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์				
จากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)	48,732	301,800	-	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - มูลค่าตามบัญชี				
(หมายเหตุ 10)	953	-	-	-
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	55,281	30,520	46,087	24,006
ซื้อสิทธิการเช่า	38,178	55,597	38,179	20,397
ซื้อลิขสิทธิ์	7,155	-	-	-
รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	-	200	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(129,427)	(102,945)	(26,910)	(30,843)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	562,122	541,250	156,624	99,268

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินประกันการเช่าพื้นที่	129,208	117,504	106,715	98,469
เงินประกันอื่น ๆ	10,514	8,749	7,350	6,832
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอรับคืน	19,473	-	-	-
อื่น ๆ	-	7,026	-	7,026
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	159,195	133,279	114,065	112,327

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,432	22,401	410,255	343,783
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	228,404	229,550	189,791	200,986
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	41,125	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,859	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	9,523	12,953	6,385	7,417
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	63,604	81,866	158,376	132,639
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	310,882	245,373	180,801	175,280
เงินปันผลค้างจ่าย	494	453	494	453
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	117,065	340,894	111,737	337,898
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	739,263	974,615	1,057,839	1,198,456

## 18. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ชำระคืนเป็นรายเดือน	หลักประกัน / ค้ำประกัน	งบการเงินรวม	
				2562	2561
1	4	เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงพฤศจิกายน 2565	(ก)	2,217	2,937
2	MLR+1	เริ่มเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงกรกฎาคม 2562	(ข)	-	63
3	MLR+1	เริ่มเดือนสิงหาคม 2559 ถึงสิงหาคม 2566	(ข)	3,814	4,901
4	MLR	เริ่มเดือนธันวาคม 2559 ถึงธันวาคม 2564	(ค)	221	373
5	MLR	เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงมิถุนายน 2563	(ค),(ง),(จ)	16,960	-
6	MLR	เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงมกราคม 2565	(ฉ)	2,165	-
รวม				25,377	8,274
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(19,928)	(2,007)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				5,449	6,267

### คำอธิบายหลักประกัน/ค้ำประกัน

- (ก) บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลและกรรมการของบริษัทฯ
- (ข) กรรมการของบริษัทฯ การจ้างงานที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯและบริษัทประกันสินเชื่อบุคคลและกรรมการของบริษัทฯ
- (ค) หุ่นสามัญของบริษัทย่อย
- (ง) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทย่อย
- (จ) สิทธิการรับเงินค่างานตามสัญญาฉบับหนึ่งของบริษัทย่อย
- (ฉ) กรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ยังมิได้เบิกใช้ เป็นจำนวน 5.8 ล้านบาท (2561: 5.8 ล้านบาท)

## 19. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 352,960,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บริษัท วิจิ ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“วิจิไอ”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.40 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,259 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 1.3 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 0.3 ล้านบาท) ซึ่งได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางรายของบริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน ให้แก่ วิจิไอ ซึ่งจะส่งผลให้วิจิไอกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งสิ้น ร้อยละ 18.59 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ วิจิไอจะไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญต่อบริษัทฯ

## 20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 21. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>ประเภทของสินค้าหรือบริการ</b>				
รายได้จากการขาย	316,634	244,634	-	-
รายได้ค่าโฆษณา รายได้จากกาให้เช่าพื้นที่โฆษณาและรายได้จากการให้เช่าเวลาในการโฆษณา	3,900,281	3,395,306	3,373,275	3,138,822
รายได้ค่าบริการสิทธิ	315,799	241,059	251,193	170,348
รายได้ค่าบริการศิลปิน รายได้จากกาบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม	328,296	130,688	196,183	-

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	4,861,010	4,011,687	3,820,651	3,309,170
<b>จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้</b>				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	4,434,387	3,800,095	3,455,538	3,138,822
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	426,623	211,592	365,113	170,348
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	4,861,010	4,011,687	3,820,651	3,309,170

**22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ**

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)			
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	375,189	298,015	228,597	203,140
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	623,171	512,064	432,823	370,614
ค่าเช่าและค่าบริการ	1,366,383	1,333,870	1,744,300	1,562,086
ต้นทุนขาย	136,644	109,643	-	-
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน	41,384	40,130	32,005	32,726
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	126,645	93,930	126,645	93,703
ค่าผลิตภาพโฆษณา	105,233	50,789	46,353	47,874
ค่านายหน้า	61,762	58,983	56,700	51,900
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	38,177	42,506	34,728	38,195
ค่าใช้จ่ายในการรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา	193,710	73,826	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน	-	-	28,516	28,516

**23. สิทธิประโยชน์สำหรับสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ**

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 บริษัท มาสแตอ์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จดทะเบียนกับกรมสรรพากรในการเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศเพื่อให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารการเงินแก่วิสาหกิจในเครือ เอ็มเอสดี ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 เอ็มเอสดีต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

#### 24. การส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัท โกลีค ออนไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-0305-1-00-2-0 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

#### 25. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี คำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ หลังจากบวกกลับด้วย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

ในส่วนของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศภาษีเงินได้สำหรับปีคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี ภายใต้ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การลดอัตรากำไรสุทธิและยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	207,746	161,890	119,274	90,837
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ				
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)	317	-	317	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(10,665)	(3,986)	(298)	344
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร หรือขาดทุน</b>	<u>197,398</u>	<u>157,904</u>	<u>119,293</u>	<u>91,181</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(285)	-
รวม	(285)	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)			
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,054,226	875,959	766,274	555,565
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 0 - 20	ร้อยละ 0 - 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	222,250	174,938	153,255	111,113
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง				
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 19)	317	-	317	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้	3,229	598	-	344
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บันทึก				
ในปีก่อนแต่นำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี	(866)	(1,968)	-	-
ผลกระทบต่อทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	1,812	8,210	7,031	6,122
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(28,459)	(26,971)	(26,716)	(26,398)
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	-	-	(14,600)	-
การตัดรายการระหว่างกันและอื่น ๆ	(885)	3,097	6	-
รวม	(27,532)	(15,664)	(34,279)	(20,276)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	197,398	157,904	119,293	91,181

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)			
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,726	34	1,726	34
ค่าเผื่อการค้ำของสินทรัพย์	1,263	1,263	1,263	1,263
ค่าเผื่อการค้ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	16	16	16
ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่ายตามวิธีเส้นตรง	7,035	7,509	3,845	5,357
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,789	1,671	1,789	1,671
<b>รวม</b>	<b>11,829</b>	<b>10,493</b>	<b>8,639</b>	<b>8,341</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
สิทธิการเช่าจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ ที่ระบุได้มาและหนี้สินที่รับมาของบริษัทย่อย ตั้งแต่วันซื้อ	46,732	55,776	-	-
<b>รวม</b>	<b>46,732</b>	<b>55,776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

26. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(ปรับปรุงใหม่)			
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	743,195	636,360	646,981	464,384
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	3,800,372	3,529,607	3,800,372	3,529,607
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.196	0.180	0.170	0.132

27. ส่วนงานดำเนินงาน



ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามการกำกับดูแลของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้นสองส่วนงานหลักคือ ส่วนงานสื่อโฆษณาและส่วนงานบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด

ส่วนงานสื่อโฆษณาประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการรับจ้างทำสื่อโฆษณา ให้เช่าพื้นที่โฆษณาและให้เช่าเวลาในการโฆษณา

ส่วนงานบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาดประกอบด้วย ธุรกิจบริหารจัดการ พัฒนา สมาชิกวงบีเอ็นเค48 (โดยบริษัท อินดิฟันเด็นท์ อาร์ทิส เมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”) การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท พรีเมียร์ ลีก (ไทยแลนด์) จำกัด และการให้สิทธิในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทางพาณิชย์จากการแพร่ภาพและแพร่เสียงในประเทศไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2563 และกีฬาเอเชียนเกมส์ 2565 กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยบริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด)

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย และบริษัทย่อยสองแห่งดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซียและลาว ซึ่งมีรายได้ในจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

	ส่วนงาน		ส่วนงานบริหารจัดการ		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
	สื่อโฆษณา		กิจกรรมทางการตลาด					
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ปรับปรุงใหม่)				(ปรับปรุงใหม่)	
รายได้จากลูกค้าภายนอก	4,136	3,551	980	520	(255)	(59)	4,861	4,012
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	1,356	1,293	331	75	-	-	1,687	1,368
รายได้อื่น							58	28
ค่าใช้จ่ายในการขายจัดจำหน่าย								
และให้บริการ							(323)	(243)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(365)	(279)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม							(2)	4

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(1)	(1)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,054	876
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(197)	(158)
กำไรสำหรับปี	857	718

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงิน 710 ล้านบาท และ 331 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสื่อโฆษณา (2561: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงิน 507 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานสื่อโฆษณา)

### 28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 6 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท 2561: 5 ล้านบาท)

### 29. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561	158.83	0.05
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561		158.83	0.05
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562	321.19	0.091
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562	353.31	0.091
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562		674.50	0.182

### 30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 209 ล้านบาท (2561: 385 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรก่อสร้างอุปกรณ์โฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

### 30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและเช่าพื้นที่โฆษณา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี

กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	867	1,000	894	840
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	2,008	2,057	1,961	1,785
มากกว่า 5 ปี	602	905	738	902

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันเพิ่มเติมตามสัญญาเช่ากับ 22 คู่สัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติม กรณีที่มีรายได้จากการโฆษณาบนพื้นที่เช่าดังกล่าวเกินกว่าขั้นต่ำที่ระบุในสัญญา โดยจ่ายส่วนแบ่งในอัตราเส้นตรงของรายได้ที่เกิดขึ้น

### 30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

ก) บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการขายและบริหารจัดการสิทธิประโยชน์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ”) และบริษัท พรีเมียร์ ลีก (ไทยแลนด์) จำกัด (“พรีเมียร์ลีก”) ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2563 โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้

1) สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

- การประกันรายได้ขั้นต่ำ 250 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี

2) พรีเมียร์ ลีก

- การประกันรายได้ขั้นต่ำ 260 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี

โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหาร จำนวนร้อยละ 15 - 22.5 ของรายได้ที่เกิดจากการบริหารสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ข) บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาสัมปทานโฆษณากับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อได้มาซึ่งสิทธิในการติดตั้งและบริหารจัดการสื่อโฆษณาบริเวณ

ภายในและภายนอกศูนย์การค้าบี๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยสัญญา มีระยะเวลา 5 ปี บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

- ค) บริษัท แพลนบี ซี เอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อได้มาซึ่งสิทธิในการติดตั้งและบริหารจัดการพื้นที่ สื่อโฆษณาบริเวณภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยสัญญา มีระยะเวลา 10 ปี บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
- ง) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในทางพาณิชย์จากการแพร่ภาพและแพร่เสียง เป็นเวลา 3 ปี สำหรับงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2563 - 2565 และ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2565 จาก Dentsu Inc., ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวน 10 ล้านบาทให้รัฐภายใต้สัญญาดังกล่าว

#### 30.4 ภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันจำนวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท (2561: 235 ล้านบาท) และเฉพาะบริษัทฯ จำนวนเงินประมาณ 199 ล้านบาท (2561: 167 ล้านบาท) ซึ่งออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามสัญญาบางประการในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทหนังสือค้ำประกันที่บริษัทย่อยได้รับดังกล่าวค้ำประกัน โดยบริษัทฯ

#### 30.5 คดีฟ้องร้อง

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทหลายแห่ง (รวมจำเลยทั้งหมด 11 ราย) ให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนประมาณ 440 ล้านบาท โดยโจทก์อ้างว่าบริษัทฯ ร่วมกันทำละเมิดโดยการสร้างป้ายโฆษณาโดยผิดกฎหมายและบังป้ายโฆษณาของโจทก์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว และโจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้คดีสิ้นสุดลงในปีปัจจุบัน

#### 30.6 ภาระผูกพันในการลงทุน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลงทุนของบริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด (“เอ็มเอสดี”) ให้เข้าทำการซื้อหุ้นของ JKL Media Services Inc. (“JKL”) ซึ่งให้บริการสื่อโฆษณาในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเอ็มเอสดีได้ทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญของ JKL จำนวน 637,500 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม (คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เอ็มเอสดียังมีได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าว

## 31. เครื่องมือทางการเงิน

### 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,823	-	537	-	2,360	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	12	-	-	-	12	0.80-5.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,560	1,560	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70	-	-	-	70	หมายเหตุ 6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน	13	-	-	-	13	1.25-2.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	-	-	-	11	หมายเหตุ 18
<b>รวม</b>	<b>1,929</b>	<b>-</b>	<b>537</b>	<b>1,560</b>	<b>4,026</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	741	741	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	2	-	-	5	4.47-9.12
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	20	5	-	-	25	หมายเหตุ 18
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>741</b>	<b>771</b>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	440	-	440	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,332	1,332	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1	-	-	-	1	หมายเหตุ 6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	3	2.00
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>440</b>	<b>1,332</b>	<b>1,776</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	975	975	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2	6	-	-	8	4.47-9.12
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2	6	-	-	8	หมายเหตุ 18
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>975</b>	<b>991</b>	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,823	-	221	-	2,044	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,464	1,464	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24	-	-	-	24	หมายเหตุ 6
<b>รวม</b>	<b>1,847</b>	<b>-</b>	<b>221</b>	<b>1,464</b>	<b>3,532</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,058	1,058	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	2	-	-	3	4.47
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1,058</b>	<b>1,061</b>	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	101	-	101	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,183	1,183	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	165	-	-	-	165	หมายเหตุ 6
<b>รวม</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>1,183</b>	<b>1,449</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,198	1,198	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	3	-	-	4	4.47
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1,198</b>	<b>1,202</b>	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 13

### 31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.16:1 (2561: 0.32:1) และบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.20:1 (2561: 0.37:1)

### 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ก) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MACO จำนวน 1,080,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MACO (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อการทำรายการในครั้งนี้) ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,553 ล้านบาท และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณา (Right to Sell Advertising Media Agreement) เพื่อบริหารจัดการทำการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ทั้งหมดของกลุ่ม MACO ในประเทศไทย (ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) ในนามของบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำให้แก่กลุ่ม MACO ในจำนวน 350 ล้านบาท (สำหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) และในปีถัดไปอีก 4 ปี จำนวน 700 ล้านบาทต่อปี โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“ไอแอม”) (เดิมชื่อ “บริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เดอะ สกา ทาเลนท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“สกา ทาเลนท์”) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อประกอบกิจการให้เช่าสถานที่จัดกิจกรรม โดยไอแอมลงทุนในหุ้นสามัญของสกา ทาเลนท์ จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว)

ค) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0618 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,882,568,101 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240 ล้านบาท



#### 34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563